

TP Cần Thơ

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 16/05/2015

Bài 1: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ mục đích, yêu cầu tạo ra sự chuyển biến thật sự về “làm theo” tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong xã hội, đặc biệt xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tại TP Cần Thơ, qua 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, có thể nhận thấy sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của nhiều cán bộ, đảng viên với những việc “làm theo” gương Bác thiết thực, hiệu quả.

Nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân

Những ngày này, không khí lao động trên công trường xây dựng cầu T4, ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đang rất khẩn trương. Các thành viên tổ xây dựng cầu tạm gác lại công việc nhà, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây cầu. Cầu T4 có chiều dài gần 20m, rộng 3,2m, tổng kinh phí xây dựng khoảng 130 triệu đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Theo ông Phạm Văn Trọng, thành viên tổ xây cầu ấp Vĩnh Lợi, phần thiết kế, thi công do các thành viên tổ xây cầu - cũng chính là những nông dân trong ấp - tự nguyện thực hiện không tính công, nên chi phí xây cầu đã tiết kiệm được gần 50%, chất lượng được đảm bảo. Đây cũng là cây cầu thứ 6 tổ xây dựng cầu đường của ấp thực hiện trong 3 năm trở lại đây.



Các thành viên tổ xây dựng cầu ở ấp Vĩnh Lợi khẩn trương xây dựng cầu T4. Ảnh: Q.T

Theo ông Hà Văn Hồi, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Vĩnh Lợi, quán triệt tinh thần Chỉ thị 03, chi bộ ấp thống nhất chọn việc “làm theo” gương Bác là xây dựng giao thông nông thôn. “Ban đầu, việc vận động nhân dân không mấy thuận lợi, do đời sống của đa số người dân còn khó khăn. Do đó, chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên ấp đóng góp trước để làm gương, các đoàn thể ấp còn tổ chức xin bà con thu gom lúa chét bán để góp thêm chi phí xây dựng các công trình,... Chúng tôi thành lập tổ xây dựng cầu đường và cử anh em đến các địa phương học hỏi thêm kinh nghiệm rồi về tự thiết kế, thi công cầu nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng” - Ông Hà Văn Hồi bộc bạch. Nhờ sự đồng thuận của người dân, từ năm 2013 đến nay, ấp Vĩnh Lợi đã vận động nhân dân đóng góp hơn 276 triệu đồng để thực hiện 6 cây cầu, 4.000 m đường giao thông. Bên cạnh đó, chi ủy chỉ đạo Ban nhân dân và các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả,... Từ đó, hiện nay toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo, do neo đơn và mất sức lao động.

Trước đây, khi nhắc đến địa danh Vĩnh Trinh, một số người nghĩ ngay đến đây là địa bàn tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Năm 2004, khi chia tách, thành lập huyện Vĩnh Thạnh, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an huyện, xã Vĩnh Trinh lập chốt tại địa bàn trọng điểm và tăng cường trấn áp, truy quét các loại tội phạm. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể xã, ấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tố giác tội phạm,... nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ông Phạm Thành Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Đầu năm 2014, nhằm phấn đấu xây dựng xã Vĩnh Trinh trở thành xã Văn hóa và xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, Đảng ủy xã tiếp tục ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự” với mục tiêu là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn có nhiều phức tạp về an ninh trật tự thành địa bàn an toàn”. Đi dọc theo Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Trinh, chúng tôi ghi nhận được sự phấn khởi của nhiều người dân khi nói về cuộc sống yên bình, an toàn trong xóm, ấp. Ông Trương Minh Thắng, một người dân của ấp Vĩnh Quy phấn khởi cho biết: “Bây giờ tình hình an ninh trật tự ở ấp đã cơ bản ổn định, bà con trong ấp chúng tôi an tâm làm ăn, sinh sống trong môi trường an ninh trật tự được đảm bảo, tệ nạn xã hội bị đẩy lùi”. Ông Thắng kể, trước đây, trên địa bàn ấp Vĩnh Qui có rất nhiều quán cà phê mại dâm trá hình. Có lúc, những cô gái hành nghề mại dâm còn công khai chèo kéo khách, kèm theo tệ nạn xã hội, an ninh trật tự ở những nơi này cũng trở nên rất phức tạp. Theo ông Nguyễn Văn Á, Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng ấp Vĩnh Qui, trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 03, bên cạnh tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên đăng ký những việc “làm theo”

gương Bác cụ thể thì chi bộ xác định việc đem lại bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. “Chúng tôi phối hợp cùng ngành công an tăng cường quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng sau cai nghiện, giúp các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, ... Đặc biệt, chúng tôi chú trọng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tố giác tội phạm, quản lý địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở ấp đã dần đi vào ổn định” - ông Nguyễn Văn Á nói vậy khi kể cận kề về quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Theo ông Á, từ năm 2012 đến nay, chi bộ ấp Vĩnh Qui 3 năm liền được công nhận đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), còn trước đó, cao nhất cũng chỉ dừng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Vĩnh Trinh đã gặt hái được kết quả tốt. Năm 2014, xã được công nhận đạt chuẩn xã 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Tháng 2-2015, xã được công nhận xã Văn hóa và tháng 4-2015 được công nhận là xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới... Mặc dù vậy, ông Phạm Thành Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh cho rằng: “Đó mới chỉ là những kết quả bước đầu. Chúng tôi sẽ còn nhiều việc để làm nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới... Chúng tôi xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là việc làm thường xuyên. Do đó, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương...

Đưa việc “làm theo” gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Chi bộ khu vực 5, phường An Cư, quận Ninh Kiều, có 69 đảng viên. Theo ông Lê Ngọc Thoại, Bí thư chi bộ, đảng viên trong chi bộ phần đông là cán bộ hưu trí. Bên cạnh đa số các đảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, vẫn còn một số đảng viên chưa tích cực, xông xáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, thậm chí chưa gương mẫu trong các phong trào; trong thời gian đầu triển khai Chỉ thị 03, một số đảng viên còn lơ là trong học tập và “làm theo”. Năm bắt tư tưởng này, một mặt chi ủy đã phân tích cho các đảng viên hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của chủ trương này, đồng thời trong các buổi họp lệ, Chi ủy lựa chọn những mẫu chuyện, lời dạy của Bác đọc cho đảng viên nghe, rồi thảo luận về cách học tập và thực hiện theo lời dạy của Người sao cho thiết thực... Các đảng viên thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, giúp nhau tiến bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Dần dần, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khu vực đã phát huy vai trò của mình, tích cực tổ chức và vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Cùng chúng tôi tham quan những tuyến hẻm vừa được nâng cấp, xây dựng khang trang, ông Lê Ngọc Thoại cho biết: Trước đây, một số hẻm nhánh ở khu vực bị ngập khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, việc đi lại của bà con rất khó khăn. Để bà con đồng tình, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, chỉ ủy chỉ đạo Ban nhân dân khu vực thực hiện nghiêm quy chế dân chủ nên nhân dân tin tưởng, đồng tình thực hiện. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, người dân ở hẻm 79, phấn khởi nói: “Trước đây, hẻm 79 rất thấp, không có hệ thống thoát nước, thường xuyên bị ngập, bà con trong hẻm gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt. Được các cán bộ khu vực tuyên truyền, giải thích, các hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí để bê tông hẻm. Cũng qua vận động của chính quyền, bà con ai cũng có ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp để khu vực của mình luôn đạt văn hóa”. Trong 4 năm qua, 100% các hẻm trong khu vực đều được bê tông hóa, với tổng số tiền xã hội hóa khoảng 250 triệu đồng, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị tại khu vực ngày càng khang trang.



Chỉ ủy khu vực 5, phường An Cư, họp đánh giá tình hình hoạt động trong tháng.

Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trò chuyện với chúng tôi, nhiều bà con cho rằng, qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cán bộ, đảng viên khu vực đã có sự chuyển biến rõ nét, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, từ đó công tác vận động quần chúng cũng đạt hiệu quả cao hơn. Với những nỗ lực trên, Chi bộ 4 năm liền đều đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

QUỐC TRƯỞNG – THANH THY

Bài 2: Đảng viên đi trước...